

Mc 3,7-12

⁷ Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ lui về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, ⁸ từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. ⁹ Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. ¹⁰ Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. ¹¹ Còn các thân ô ướ, hễ thấy Đức Giê-su, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên : “Ông là Con Thiên Chúa !” ¹² Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

TÌM ĐẾN VỚI CHÚA

Từ miền Ga-li-lê,... từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem,... người ta lũ lượt đến với Người. (Mc 3,7.8)

Suy niệm: Khi Chúa Giê-su thi hành sứ vụ công khai, nhiều người tìm đến với Ngài, nhưng cũng vì thế Ngài trở thành cái gai trong mắt giới lãnh đạo Do Thái; thế nên Ngài và các môn đệ phải tạm lui về phía Biển Hồ Ga-li-lê. Dù vậy, *hữu xạ tự nhiên hương*, dân chúng vẫn tìm đến với Chúa Giê-su. Không khó để nhận ra lý do tại sao người ta lũ lượt đến với Chúa: Chúa có quyền năng trừ quỷ và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Tuy nhiên, Chúa không phải là thầy thuốc càng không phải là thầy phù thủy, mà là Con Thiên Chúa làm người. Bệnh tật là điều gắn liền với thân phận con người. *Sinh, bệnh, lão, tử*: có được chữa lành khỏi bệnh rồi một ngày kia cũng phải lìa bỏ cuộc sống này. Qua việc chữa bệnh, trừ quỷ, Chúa hướng con người đến sự sống đời đời, hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài trong gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi.

Mời Ban: Động cơ của chúng ta khi đến với Chúa không còn là ơn chữa lành bệnh tật phần xác, song ưu tiên hướng đến việc được thánh hóa xác hồn. Ki-tô hữu là người có Chúa, người mang Chúa trong mình. Đó chính là hệ quả việc chúng ta đi theo, làm môn đệ của Ngài. Bạn đang thờ phượng Chúa vì động cơ gì thúc đẩy?

Sống Lời Chúa: Điều làm đẹp lòng Chúa hơn cả là ta nhìn nhận Chúa Giê-su thực sự là Con Thiên Chúa, là Thiên- Chúa-làm-người đang ở giữa ta trong khung cảnh đời thường mỗi ngày.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, chúng con ước mong có nhiều người tìm đến với Chúa vì nhận ra tình thương của Chúa qua cách ăn nết ở của chúng con. Xin biến chúng con trở thành khí cụ tình yêu.*